



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**พบคิดเชื้อใหม่
มีแค่ 7 ราย
ยอดตายยังนิ่ง**

**สธ.รอสัญญาณไวรัส
อังกฤษตัวเลขกับพุ่ง!**

เจอแค่ 7 ราย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่
ประจำวัน 30 เม.ย. เป็นการพบต่ำกว่า 10 ราย
เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ส่วน ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

พบติดเชื้อ

☆ **ต่อจากหน้า 1**

ผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่ม เมื่อยการตรวจเชิงรุกช่วยสกัดผู้ป่วยแพร่โรค กระทรวงสาธารณสุขศูนย์รักษาไวรัสสมหันต์ชัย เชื่อเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ทำให้มีความหวัง แต่ไทยจะมีโอกาสใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับภาวะขณะเป็นยา สหรัฐอเมริกาคลายล็อกไม่ต่ออายุรักษาระยะห่างอยู่ที่ประชาชนปฏิบัติตัวเอง นิวยอร์กตายเป็นไปไม่ร่วง จนที่เก็บศพไม่พอนำส่งกลิ่นเหม็นคุ้ง จนชาวบ้านสุดทนร้องเรียนทางการแคลิฟอร์เนียเปิดหาคนแห่ไปปักผอนเดินเล่นลุยทรายเนืองแน่น อังกฤษปรับยอดคนตายเดือนยศคุณปูทหารผ่านศึกที่ใช้ไม้ค้ำคานนอนบนสวนในบ้านระดมเงินบริจาคสู้โควิด จนได้เงินถึง 29 ล้านปอนด์ให้เป็นนาอากาเคอพิเศษ จิมโพลด์ลอยหลังคลาวยมาตรการสกัดกัน คนแห่ซื้อตัวเครื่องบินไปเที่ยว

ยังคงมีตัวเลขแบบต่ำลิบเป็นวันที่ 4 แล้วสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ทำให้เกิดการถกกันว่าในระยะเวลายังไม่นาน ไทยคงไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วหากมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มแข็งและประชาชนคนไทยยังร่วมมือกันสู้โควิดอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

★ ป่วยใหม่ต่ำลิบ 4 วันติด

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่ามีผู้ป่วยต่ำลิบติดต่อกันเป็นวันที่สี่ จำนวน 7 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย หายป่วยแล้ว 2,684 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยังคงอยู่ที่ 54 ราย มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 218 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ 1 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐใน กทม. 3 ราย ที่เดินทางมาจากมาเลเซีย ถือเป็นวันแรกที่ผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อที่ผ่านมา ยืนยันว่าการตรวจเชิงรุกของเราในปัจจุบันมีการตรวจได้มากขึ้นเพราะมีการปรับเกณฑ์การตรวจให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปิดศูนย์ตรวจเชื้อแห่งแรกทราบผลใน 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่า ระบบสาธารณสุขของเราและการตรวจเชิงรุกไปได้ไกลทุกพื้นที่

★ ศูนย์รักษาโควิด-19

วันเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ โฆษกศูนย์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความสำเร็จของบริษัทไทยไบโอเอ็นดี ที่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่อง ยา remdesivir (เรมเดซิเวียร์) ใช้ในการทดลองรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ว่ายังต้องรอผลการรายงานทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ แต่เชื่อว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ยาดังกล่าวเป็นการที่ใช้รักษาอีโบลามาก่อนแล้วได้มีการนำไปศึกษาทดลองในหลายประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด เริ่มตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. เป็นยาฉีด ใช้ทดลองในผู้ป่วย 1,000 ราย พบว่าหลังรับยาเรมเดซิเวียร์ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 11 วัน ขณะที่ยาหลอกต้องใช้เวลาถึง 15 วัน และพบว่าอัตราการตายในยาเรมเดซิเวียร์ลดลง 8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ยาหลอกอัตราการตายลดลง 11.6 เปอร์เซ็นต์

★ ไทยได้ใช้หรือไม่ขึ้นกับจดทะเบียน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เดิมไทยเคยได้รับการติดต่อทดลองใช้ยาเรมเดซิเวียร์เหมือนกัน แต่กว่าจะสื่อสารเข้าใจตรงกัน การทดลองได้เดินทางไปมากแล้วด้วยตัวนี้ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาทดลองในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศแต่การทดลองในจีนไม่ได้ผลเป็นการทดลองเบื้องต้นยังไม่สิ้นสุดกระบวนการทดลองเชื่อว่าหากสำเร็จจะต้องมีราคาแพง สำหรับไทยมีโอกาสจะได้ใช้ยาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนยา และเมื่อมีการขึ้นทะเบียนทั่วโลกสามารถซื้อได้

★ ตรวจเชื้อเชิงรุกช่วยสกัด

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวไว้ว่า สถานการณ์ล่าสุดถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ แต่ช่วงนี้เราต้องเน้นย้ำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไป ก่อนถึงวันที่ 3 พ.ค.ที่จะมีบางกิจการได้รับการอนุญาตให้เปิด ขอให้ร้านต่างๆเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาระบาดจนร้านต้องถูกปิดอีกครั้ง หากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายในวันนี้นับว่า เกิดจากการค้นหาและตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีระบบคัดกรองที่ดีเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยเพิ่ม ดังนั้นเราต้องรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ หากจำนวนประเทศที่พบว่ามีเคสเดินทางกลับมาจะมากพร้อมกับเชื้อ ได้แก่ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

★ แจกคนไทยเข้า ปท.ติดเชื่อน้อย

ในส่วนคนไทยในต่างแดนที่ต้องการหนีโควิด-19 เดินทางกลับถิ่นกำเนิดนั้น นายเชิดเกียรติ อุตตาร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. ประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศพยายามบริหารจัดการให้คนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ได้รับการยกเว้นจาก กพท. ได้แก่ เที่ยวบินที่มารับคนต่างชาตินในไทยกลับออกไปสามารถโดยสารในขาเข้าได้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าที่เปิดรับผู้โดยสารนั่งมาด้วยได้ หรือเที่ยวบินหมากล้ำทั้ง 3 ช่องทางต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. และผู้เดินทางรับผิดชอบค่าโดยสารเอง ที่อาจมีราคาสูงกว่าปกติ สำหรับการพิจารณาเลื่อนย้ายคนไทยกลับตามความเร่งด่วนและความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้ป่วย วิชาหนดอายุ นักท่องเที่ยวตกค้าง พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน ขณะนี้กำหนดไว้ที่ 200 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 4-29 เม.ย. เดินทางกลับทางอากาศแล้ว 3,169 คน ทางบกระหว่าง 18-29 เม.ย. 3,974 คน รวม 7,143 คน พบติดเชื้อโควิด-19 78 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของคนไทยที่กลับในช่วงดังกล่าว

★ ไฟเขียว 3 เที่ยวบินขนจากอินโดฯ

นายเชิดเกียรติยังกล่าวด้วยว่า ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ได้รับความเห็นชอบให้จัดเที่ยวบินพิเศษ เดินทางออกจากอินโดนีเซียกลับไทยในวันที่ 17, 23 และ 27 พ.ค. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณาจัดลำดับความจำเป็น ความเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์กลับไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การดูแลนักศึกษาไทยอยู่ 1,725 คน ใน 88 เมืองของอินโดนีเซีย ได้ตั้งกลุ่มไลน์ นักศึกษาในเมืองต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางเฟซบุ๊ก และเบอร์โทร.ฉุกเฉิน เมื่อปลายเดือนมี.ค. ได้ช่วยเหลือนักศึกษาไทยทั้ง 88 เมือง นักศึกษาในเมืองออก-ยอร์กส์ โดยจัดหาอาหารแห้งน้ำดื่มหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ รวม 1,600 ชิ้น

★ ไทยจากบังกลาเทศมีใช้ 1 ราย

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กลุ่มคนไทยที่ตกค้างในบังกลาเทศและหมู่เกาะมัลดีฟส์ จำนวน 42 คน เดินทางจากกรุงโคลัมโบ มาไทย โดยสายการบินมัลดีเวียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคตรวจพบผู้โดยสารมีใช้ 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด ส่วนผู้โดยสารคนที่เหลือทั้งหมดถูกพาไปกักตัวที่โรงแรมภัทรา ถนนพระราม 9

★ 170 คนจากอินเดียถึงเรียบร้อย

ด้านท่าอากาศยานกรุงเทพ เวลา 23.10 น. สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD9188 เข้าหมาล่า โดยสถานกงสุลใหญ่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย นำกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมืองเจนไน กับ 5 รัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย 170 คนเดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังผ่านกระบวนการคัดกรอง

โควิด-19 เจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดไปเข้ากระบวนการกักตัวที่โรงแรมแบมบาสาเตอร์จีที่จอมเทียน จ.ชลบุรี

★ กกต.มั่นใจ พงศ.ติดเชื้อไม่ลุกลาม

วันเดียวกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคลิปชี้แจงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านช่องทางยูทูปของสำนักงาน "กกต.ทอล์ก" (Special) มาตราการรับมือไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สำนักวินิจฉัยและคดีเบื้องต้นจำนวน 8 คน โดยในคลิปชี้แจงว่า นพ.เอกนุ่นช้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ยืนยันมาตรการของสำนักงาน กกต. ทำให้การพบผู้ป่วยอยู่ในวงจำกัดเหตุการณ์ระบาดได้ พร้อมยก กกต.เป็นองค์กรตัวอย่างมาตรการควบคุมโรค

ขณะที่ พ.ต.อ.จตุรวิทย์ กุมมา เลขานุการ กกต. กล่าวว่า จะไม่ทอดทิ้งพนักงานและฝากญาติไปด้วยกัน ด้วยการขอให้พนักงาน กกต. รักษาวิญญู์ตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ สำนักงานดำเนินการลดจำนวนพนักงานที่ทำงานเหลือ 1 ใน 3

★ คนไทยมีวินัยสู้โควิดชนะแน่

ที่กองทัพอากาศ พ.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.กล่าวว่า ขณะนี้ ทอ.เตรียมส่ง 8 นายแพทย์ ร่วมประชุมแพทย์ทหารไทยและแพทย์ทหารจีนที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับมือกับโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามต้องการสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ในยามที่เกิดสงครามเชื้อโรค แพทย์ทหารที่มาฝึกก็มาฝึกด้วยใจ แพทย์ทหารที่ประจำการและลาออกไปแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้ทุกคนดีใจตัวเลขติดเชื้อลดระดับลง ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือรักษากฎระเบียบวินัย และกฎหมาย ดำเนินชีวิตที่ชัดเจน ประชาชนให้ความร่วมมือมีวินัยเราสู้ได้แน่นอน

★ บ้านบางเทาเจอติดเชื้อโควิดอีก 3

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 รายจากการค้นหาเชิงรุก รวมเป็น 217 ราย ทั้ง 3 รายเป็นชาวบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง รายที่ 215 ชายไทย อายุ 53 ปี เป็นพนักงานขับรถโรงแรม มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่บางเทาหลายรายก่อนหน้านี้ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รายที่ 216 ชายไทยอายุ 19 ปี นักศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดติดร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ รายที่ 215 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย และรายที่ 217 ชายไทยอายุ 31 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดติดร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 215 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย

★ เข็ม โรงพยาบาลสนาม

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พล.ต.ท.สมพงษ์ จิตตวงเมษ.ศตม. นำคณะไปตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนปางดะ-เมฆาร อ.สะเตง จ.สงขลา จุดรับแรงงานไทยในมาเลเซีย กลับประเทศไทย และโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองสงขลา และ รพ.หาดใหญ่ ติดตามการควบคุมป้องกัน วัณโรคโควิด-19 นายอนุทินกล่าวว่า การดำเนินการโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามหลักมนุษยธรรม เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนป่วยที่มีอาการหนักจะเคลื่อนย้ายไป รพ.หาดใหญ่ การติดเชื้อของผู้ที่อยู่ในห้องกักตัวตรวจสอบสวน โทม์ไลน์สรุปได้ว่าเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ เราจำเป็นต้องกักตัวไว้ที่นี่ หากปล่อยไปไม่รู้จะไปไหนบ้าง อาจมีการแพร่ระบาดออกไปมากมาย ตอนนี้ยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม

★ เตรียมส่งกลับแรงงานพม่า

ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นายธรรมิทธิ์ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก และคณะ ตรวจความพร้อมเตรียมส่งแรงงานพม่า ตกค้างกลับบ้านเกิดในวันที่ 1 พ.ค. ตามที่ทางการเมียนมาแจ้งประสานงานมา หลังสั่งปิดไม่รับแรงงาน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

พม่ากลับตั้งต้นเดือนเม.ย. เพราะไม่มีสถานที่กักตัว นายอรรถวิชัยกล่าวว่า ตำแหน่งนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อว่าแรงงานที่จะเดินทางออกไป คงไม่มาก ส่วนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของ แรงงานต่างด้าวยังไม่สามารถกระทำเพราะประเทศไทยยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ส่วนคนไทยตกค้างในเมียนมาวันนี้นักกลับเข้ามา 4 คน ทั้งหมดไม่มีไข้ ได้ส่งไปกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว

★ ผวาเผาศพวันติดเชื้อ

อีกด้านภายหลังเจ้าหน้าที่นำศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปเผาที่วัดสุวรรณนันทิ (กุซุด) หมู่ 3 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร ทำให้ชาวบ้านหวาดผวา ไม่เข้าไปทำบุญที่วัดวันติดเชื่อนั้น ล่าสุดพระครูปลัดธัญญาวชิรัฐ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณนันทิ นายปรีชา ทองกระจ่าง ไวยาจักร น.ส.นันทิรา ขันธุ์เมืองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ชุมพร ร่วมกันหารือ จากนั้น น.ส.นันทิราเปิดเผยว่าการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่วัดสุวรรณนันทิมี ศพเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลจนเสร็จสิ้นพิธี การเผาศพด้วยความร้อนสูงเชื้อโควิด-19 ตายหมดแล้ว ขอให้ชาวบ้านสบายใจได้ อย่างไรก็ตามเชื่อผู้นำชุมชนบางคนปล่อยข่าวให้เกิดความหวาดกลัว

★ ทรัมป์ไม่ต่ออายุรักษาระยะห่าง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ใน 210 ประเทศ และเขตปกครอง ระบุเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 8.28 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 228,000 คน โดยที่สหรัฐอเมริกาจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดอันดับหนึ่งของโลก จำนวนผู้ติดเชื้อปรับเพิ่มเป็น 1.06 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 62,000 คน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์วันเดียวกันว่า รัฐบาลจะไม่ต่ออายุแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาระยะห่างทางสังคม เท่ากับว่าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินใจกันเองว่าจะรักษาระยะห่างหรือไม่ พร้อมระบุว่าในสัปดาห์หน้าจะกลับมาเดินสายหาเสียงตามปกติในรัฐโอริโชนา และอีกไม่กี่เดือนก็จะจัดหาเสียงใหญ่ระดับผู้สนับสนุนหลายพันคนเข้าร่วมงาน

★ แคลิฟอร์เนียปิดหาดอ็อกรอย

ขณะที่นายจาร์เรด คุชเนอร์ ที่ปรึกษาประธานาธิบดี และถูกเขยของนายทรัมป์ เผยว่า เดือนพ.ค. จะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัว และในเดือนมิ.ย. เศรษฐกิจทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ ด้านนายทวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยว่า อาจจำเป็นต้องสั่งปิดชายหาดและสวนสาธารณะต่างๆ ในรัฐอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค. เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างเนืองแน่น

★ ที่เก็บศพไม่พอ-เหม็นคุ้ง

ส่วนที่รัฐนิวยอร์ก พื้นที่การแพร่ระบาดอันดับหนึ่งในสหรัฐฯ ติดเชื้อมากกว่า 300,000 คน เสียชีวิตกว่า 28,400 คน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สถานเก็บศพ แอนครูว์ ที่ แคลกเลย์ ในนครนิวยอร์ก ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในละแวก เนื่องจากที่เก็บศพไม่เพียงพอ ต้องบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจากไวรัสกว่า 50 คน ไว้ในถุงเก็บศพใส่น้ำแข็งเก็บไว้ในรถบรรทุก 4 คันที่ลานจอดรถ จนส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่ว แต่หลังจากได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ต่อมาสถานเก็บศพดังกล่าวตัดสินใจเช่ารถบรรทุกแช่ของขนาดใหญ่มาแก้ปัญหาแล้ว

★ ทดสอบยาต้านไวรัสได้ผล

นอกจากนี้สำนักข่าวเอพีรายงานว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ผลการทดสอบยาต้านไวรัสชื่อ โบล่า "เรมเดซิเวียร์" ของบริษัทชีวเวชภัณฑ์กิลด์ ไชอินส์ ในสหรัฐฯ กับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,068 คน ผลปรากฏว่ายาช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการฟื้นตัวเฉลี่ยภายใน 6 วัน หากเทียบกับการฟื้นตัวหลังได้รับการรักษาแบบปกติ 15 วัน และแม้จะไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายที่รอดอกันก็ถือว่าดีกว่าทุกอย่างที่ใช้อยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้เผยแพร่ผลการทดสอบใช้ยากับ

ผู้ป่วยในจีน ระบุว่าผู้ได้รับยากับผู้ไม่ได้รับยา มีอัตราการเสียชีวิตแทบไม่ต่างกัน ถือว่าล้มเหลว

★ อังกฤษปรับยอด-รอลงลิขิ้น

สำหรับบรรยากาศในภูมิภาคยุโรปนั้นหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลอังกฤษปรับยอดผู้เสียชีวิตใหม่นับเหนือที่ไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาลรวมเข้าไปด้วย ส่งผลให้ยอดเหยื่อไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษพุ่งเป็น 26,097 คน ถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากยอดเสียชีวิตในอิตาลี 27,682 คน ถือเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ เผยว่าทดสอบวัคซีนต้านไวรัสมาตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. คาดจะทราบผลลัพธ์ในช่วงกลางเดือนมิ.ย.นี้และหากได้ผลดีจะมอบหมายให้บริษัทยาแอสตราเซนเนกาเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายแบบไม่หวังผลกำไร

★ เลื่อนยศทหารผ่านศึกระดมทุน

ขณะที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกแถลงการณ์ขอบคุณ ร.อ.อ.ทอม มัวร์ อดีตทหารผ่านศึกที่ระดมเงินบริจาคช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษด้วยการเดินแบบใช้ไม้เท้า รวบรวมสวนในบ้านให้ครบ 200 รอบ ก่อนวันเกิดอายุ 100 ปี ในวันที่ 30 เม.ย. จนทำให้มีผู้บริจาคเงินมากกว่า 29 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1,172 ล้านบาท หรือมอบพรให้ ร.อ.อ.ทอม สุขภาพแข็งแรง ส่วนสำนักข่าวบีบีซีอังกฤษ รายงานด้วยว่า ในเวลาต่อมาของทัพอังกฤษได้เลื่อนยศ ร.อ.อ.ทอม ให้เป็นนาวาอากาศเอกพิเศษแล้ว

★ เยอรมนียังรักษาระยะห่างสังคม

นายเฮลเก เบราห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่า รัฐบาลจะขยายเวลาใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. และในวันที่ 6 พ.ค. รัฐบาลจะเปิดเผยเพิ่มเติมต่อไป เรื่องการผ่อนคลามาตรการปิดเมือง ขณะเดียวกันนางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ยังจัดประชุมหารือกับผู้ว่าการรัฐ 16 รัฐ เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการปิดเมือง ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีประกาศเตือนว่าไม่เหมาะสมที่จะผ่อนคลามาตรการเร็วเกินไป และมีความเป็นไปได้ที่ยอดผู้เสียชีวิตจะสูงกว่าที่รัฐประกาศ 6,467 คน ส่วนที่สเปนพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 288 คน ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตรวมเพิ่มเป็นกว่า 24,500 คน ติดเชื้อมากกว่า 236,000 คน

★ WHOเตือนยุโรปอย่าเพิ่งวางใจ

วันเดียวกันนายอันส์ คัลด์ ผู้ว่าการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสำนักงานยุโรป ออกแถลงการณ์เตือนว่า ภูมิภาคยุโรปยังถือว่าอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมควรที่จะจับตาดูสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด แม้จะมีอยู่อย่างน้อย 21 ประเทศเริ่มที่จะผ่อนคลามาตรการสกัดกั้นเชื้อ เพราะจากสถิติผู้ติดเชื้อยังคงสูงที่อังกฤษ ฝรั่งเศส



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

เยอรมนี สเปน ทั้งมีรายงานติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องในเบลารุส รัสเซีย ยูเครน โดยเฉพาะรัสเซีย ติดเชื้อวันเดียวกว่า 7,๐๑๑ คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในรัสเซียทะลุ 1๐6,๐๐๐ คนแล้ว นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติของสหภาพยุโรป ระบุว่า ผลพวงจากไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจยุโรปหดตัว 3.8 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสแรกของปี 2563

★ เกาหลีใต้ไม่พบติดเชื้อครั้งแรก

สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย นายบุญ แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความยินดีว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 72 วัน ที่ไม่มีการตรวจพบการติดเชื้อภายในประเทศ พร้อมระบุว่า การจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1๕ เม.ย. ที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้มีผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียว ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบการติดเชื้อรายใหม่เพียง 4 คน ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 คน ทำให้ยอดเสียชีวิตรวมปรับเป็น 247 คน ส่วนผู้สื่อข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่า อาคารถูกโดยสารขาออกสนามบินกรุงโซลเต็มไปด้วยผู้คนที่ยังคงเดินทางไปที่เยวเกาะเชจู ทางภาคใต้ ในช่วงวันหยุดยาว

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

พบติดเชื้อ ☆ ต่อจากหน้า 14

★ จีนแห่ซื้อตัวหลังผ่อนมาตรการ

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ว่า จำนวนยอดจองตัวเครื่องบินในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 15 เท่า หลังเมื่อวันที่ 30 เม.ย. รัฐบาลจีนได้ประกาศผ่อนคลายนโยบายการสกัดกั้นเชื้อในกรุงปักกิ่ง รวมถึงพื้นที่ทั่วประเทศที่ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำก่อนช่วงวันหยุดยาว 5 วันระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. ด้านเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังทริปคอตคอม ระบุว่าคูปองลดราคาค่าเดินทางมูลค่ากว่า 72 ล้านหยวนขายหมดเกลี้ยงในวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา และผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นชาวจีนในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ การสอบถามชาวจีนในท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ยังพบว่าราคาตั๋วเครื่องบินก็เพิ่มอย่างรวดเร็ว จาก 480 หยวน (ราว 2,200 บาท) ในวันที่ 29 เม.ย. ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,090 หยวน (ราว 5,000 บาท) ในวันที่ 30 เม.ย.

★ เชื้อผลิตวัคซีน 100 ล้าน โดสต่อปี

ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่าบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน ซึ่งเคยคิดค้นวัคซีนต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 พร้อมทั้งจะผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จำนวน 100 ล้านโดสต่อปี อยู่ระหว่างผลการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสชื่อว่า "โคโรนาแวก" ในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ หลังเริ่มทำการทดสอบแก่ผู้ป่วย 144 คน ในมณฑลเจียงซูเมื่อช่วงต้นเดือนเม.ย. อย่างไรก็ตาม บริษัทซิโนแวคยอมรับด้วยว่า ปัญหาตอนนี้คือจำนวนผู้ป่วยอาสาสมัครในจีนเริ่มน้อยแล้ว เหลือผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 600 คน อาจต้องหาอาสาสมัครจากต่างประเทศ

★ เล็งขยายภาวะฉุกเฉินอีกเดือน

ที่ญี่ปุ่น หนังสือพิมพ์นิกเคอิรายงานว่า นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศต่อไปจนถึงวันที่ 6 มิ.ย. หลังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น ได้ลงมติอนุมัติงบฉุกเฉิน 25.7 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 7.8 ล้านล้านบาท เพื่อสู้สภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อนำไปแจกให้ชาวญี่ปุ่นทุกคน คนละ 100,000 เยน หรือประมาณ 30,800 บาท

★ ตรวจสอบเชื้อผ่านน้ำเสีย

ช่วงเย็นวันเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีซูริกและโตซานน์ของสวิตเซอร์แลนด์คิดค้นวิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียจากบ้านเรือน หากผลยืนยันว่าใช้งานได้ จะทำให้หน่วยงานสาธารณสุขประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสในประเทศได้ดีขึ้น ว่าพื้นที่ไหนเป็นเช่นไร หากเกิดการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสระลอกใหม่เพราะตามหลักการแล้วน้ำเสียคือภาพรวมการใช้ชีวิตของประชาชน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่า รัฐบาลออสเตรเลียอยู่ระหว่างการทดลองใช้วิธีตรวจหาเชื้อผ่านน้ำเสียเช่นกัน ส่วนที่กินี-บิสเซา ทางภาคตะวันตกของแอฟริกา มีรายงานว่า นายนูโน โกเมส นาเบียม นายกรัฐมนตรีกินี-บิสเซา พร้อมด้วย รมว.มหาดไทย รมว.ความเรียบร้อยของสังคม และ รมว.บูรณาการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างกักตัวดูอาการ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

คลายล็อก 6 กิจกรรมทั่วประเทศ
'เหล้า-เบียร์' ห้ามขาย
ร้านอาหาร-ร้านตัดผมเตรียมเปิดให้บริการ
ไทยติดเชื้อใหม่แค่ 7-เป็นวันที่ 4 ที่ต่ำกว่าสิบ

6 กลุ่มธุรกิจ "ศบค." ไฟเขียวปลดล็อกเปิดบริการได้ ตั้งแต่ 3 พ.ค. สั่ง
เฝ้าจับตา 14 วัน หากยอดผู้ป่วยพุ่งล้มเลิกทันทีแล้วเริ่มต้นใหม่ ตั้งศูนย์คัดกรอง
ทองแดง ไม่เว้นวรรคห้ามขายเหล้า-เบียร์ยาวถึงสิ้น พ.ค. หนึ่งจับกลุ่มแพร่
ระบาด เผยติดเชื้อใหม่แค่ 7 ราย นับเป็นวันที่สี่ของการ ◆อ่านต่อหน้า ๕

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**กทม.เคาะปิดยาว ‘ผับ-บาร์’
คอกทองแดง ลุ้นซื้อเหล้า**

ศบค.เผยให้ลดใจรอ 1 พ.ค. - จลยุบปลดล็อก 8 กิจกรรม สกัดไวรัสสมรณะ “โควิด-19” ไฟเขียวปลดล็อก 8 กิจกรรม แต่ยังไม่ระบุวันเปิด รอประกาศจากรัฐบาล ส่วนนักดื่มลุ้นแก้ ศบค. ลุ้น ไร้ข้อสรุปเปิดขายเหล้า วอนอดใจรอ ก่อน 1 พ.ค. ♦อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

คลายล็อก □ ต่อจากหน้า 1

เจอผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่าสิบ ขอเพราะทุกคนช่วยกัน ยอดตัวเลขลดลงต่อเนื่อง ย้ำอย่าประมาท ต้องเข้ม 5 มาตรการ ขอมรับห่วงคนฆ่าตัวตายเพิ่ม เพราะพิษโควิด-19 “ปลด ลธ.” ซึ่งร้านอาหารไม่เกิน 2 กุหา นั่งกินได้แต่โต๊ะละ 1 คน เว้นระยะห่าง 1 เมตร ส่วนร้านในห้างปิดยาว “วิญญู” จัดกิจกรรมสาขานก-พืชมงคล “นายกฯ” ประกาศศรทจิจจาฯ เมรกผู้ว่าทั่วประเทศผ่อน ล็อกคาวน “ศรีสุวรรณ” บุก สตง.สออบง ๐5 ล้านบาท ก.อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากผ้าไม่ได้คุณภาพ

○ ทัวโลกป่วยทะลุ 3.2 ล้าน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นพ.แอนโทนี เฟาซี ผอ.สถาบันโรคติดต่อและโรคมุมแพแห่งชาติดสหรัฐอเมริกา (เอ็นไอเอช) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ ฝ่ายบุคลากรการแพทย์ของทำเนียบขาว เพื่อต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 กล่าวว่า เอ็นไอเอช ได้ทำการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาต้านเชื้อไวรัสระบบเคซิเวียร์ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 1,063 คน ใน 68 ประเทศ โดยการทดสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาเคซิเวียร์ กับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบควบคุมด้วยยาหลอก ผลปรากฏว่าการใช้ยาเคซิเวียร์ ลดระยะเวลาการรักษาได้ประมาณ 31% โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 11 วัน หลังได้รับยาเทียบกับการรักษาด้วยวิธีปกติที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 15 วัน และการเสียชีวิตจากกาารได้รับยาเคซิเวียร์ยังมีแนวโน้มต่ำ ด้วย โดยอัตราการเสียชีวิตของผู้ได้รับยาเคซิเวียร์อยู่ที่ 8% และ 11.6% ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก สามารถอนุมานได้ถึงประสิทธิภาพเบื้องต้นของยาดังนี้

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก 3,230,433 ราย เสียชีวิต 228,394 ศพ รักษาหายแล้ว 1,007,136 ราย ใน 210 ประเทศและดินแดน

โดยสหรัฐยังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คิดเชื้อสะสม 1,064,572 ราย เพิ่มขึ้น 378 ราย ในระยะ 24 ชั่วโมง เสียชีวิต 61,869 ศพ เพิ่มขึ้น 2,502 ราย และรักษาหายแล้ว 147,411 ราย

○ “บิกตู” เมรกคลายล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) โดยระบุว่าตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 แล้วนั้น โดยที่รัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงร่วมกันประเมินสถานการณ์ เพื่อพิจารณาผ่อนคลายนโยบายหรือเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้บางมาตรการโดยมุ่งจะให้การควบคุม และการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยเร็ว และไม่ย้อนกลับมาอีก ขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยจะพิจารณาผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และคำนึงถึงประเภทของกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย สถานที่ซึ่งสามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้ และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมามาตรการป้องกันโรค มาบังคับใช้ได้เป็นลำดับแรก โดยในช่วงเวลาระยะแรกนี้เตรียมการเพื่อรองรับ การจัดระบบตามมาตรการและคำแนะนำของทางราชการไปพลางก่อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ แก่ส่วนราชการทั้งหลายให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการบินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ก่อนวันที่

ข้อกำหนดนี้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นกาารห้ามการให้กระทำการหรือการผ่อนคลายนใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

○ เรียกประชุมผ่อนปรน

เช้าวันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้โทรศัพท์และข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพขณะประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พร้อมข้อความระบุว่า “วันนี้ผมได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง ศบค. จะมีการแถลงในรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป ผมขอยืนยันว่าการออกมาตรการต่าง ๆ นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อการออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไป ผมขอให้ทุกท่านรับฟังข้อมูล ที่ถูกต้องจากการแถลงการณ์ของ ศบค. ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นมติแล้ว และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก ศบค. เนื่องจากอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด และก่อให้เกิดความสับสนได้”

○ ย้ำภาครัฐกิจอดทนหนัก

ขณะเดียวกันนายแพทย์ ธิปไตยพลก ปลัดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สภาธุรกิจ ไทย-จีน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อมอบ เล่มหน้ากาก 1.2 ล้านชิ้น และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อ จะนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาด โดยนายแพทย์ กล่าวไว้ว่า นายกฯได้ฝากถึงภาคธุรกิจ ว่า รัฐบาลพยายามจะดูแลเรื่องของไวรัสให้ดีที่สุด ฝากให้นักธุรกิจอดทนอีกนิด รัฐบาลโดย สบค. จะมีการผ่อนปรนบางกิจการ

○ “สบค.” เผยติดเชื้อ 7 ราย

จากนั้นเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วัณยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่า สถานการณ์ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ ๕ โดยวันที่พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,๘๕๔ ราย หายป่วยสะสม 2,๘๘๔ ราย ไม่มีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยังคงอยู่ที่ 54 ศพ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ใน รพ. 213 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ 1 ราย และอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ใน กทม.ซึ่งเดินทางมาจากมาเลเซีย 3 ราย ถือเป็นวันแรกที่ผู้ป่วยรายใหม่ ไม่ได้มาจากการสัมผัสผู้ป่วยเดิม ยืนยันว่าการตรวจเชื้อของเราในปัจจุบันมีการตรวจได้มากขึ้น เพราะมีการปรับเกณฑ์เกิดการตรวจให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอย่าง จ.กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปิดศูนย์ตรวจเชื้อแห่งแรกทราบผลใน 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าระบบ สบ.ของเรา และการตรวจเชิงรุกไปได้ไกลทุกพื้นที่ ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะสม 3,220,225 ราย เสียชีวิต 228,223 ศพ

○ คลายล็อกเพราะปชช.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ว่า สารจาก พล.อ. ประยุทธ์ นายกฯ และ รว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.สบค. ได้เน้นย้ำว่า 1.การดำเนินการผ่อนปรนครั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้ตัดสินใจร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ไปด้วยกัน ทั้งแพร่ระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากเราควบคุมสถานการณ์ทางสาธารณสุขในระยะแรกได้ จะมีการดำเนินการผ่อนปรนในระยะต่อไปได้ 2.ขอให้ทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามด้วยความเสียสละ ทำให้ประชาชนปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ประเทศเดินหน้าได้ หากควบคุมไม่ได้ทุกอย่างจะแย่ลง ถือเป็นงานที่ท้าทายที่เราทุกคน ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ร่วมมือกันด้วยความตั้งใจมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม พึงหาเชื้อเพื่อเมื่อแบ่งปันจะสำเร็จได้

○ ยักยอก “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

โฆษก สบค. เปิดเผยว่า 3.ผอ.สบค. ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในคณะกรรมการพิจารณา

มาตรการผ่อนปรน ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมกันให้ ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม ไม่ใช่คำสั่ง หรือการตัดสินใจของนายกฯเพียงคนเดียว จากนั้น เป็นบทวิพากษ์ไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมมือกัน มาตรการครั้งนี้ถึงจะสำเร็จได้ สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดหลังจากนี้ ยังมีมาตรการบางอย่างที่ต้องเตรียมไว้ เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะประกาศต่อไปถึงวันที่ 31 พ.ค. และยังมีมาตรการบางอย่างที่ย่อนลงมบ้าง เพื่อให้เข้ากับการผ่อนปรนผู้ป่วยรายใหม่ที่เหลือหลักหน่วย แต่การผ่อนคลายเป็นแล้วมีผลต่อตัวเลขการติดเชื้อทั้งสิ้น เพราะการผ่อนคลายเป็นเกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นพาหะของโรค หากผ่อนมากไปการติดเชื้อจะเหมือนกับประเทศข้างเคียง ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จนต้องกลับมาตรึงมาตรการ

○ เพิ่ม 5 มาตรการ

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า คงนับแม้จะผ่อน แต่ปรับได้ ทั้งมาตรการที่ยังตรึงไว้ นอกจากการขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังมี 1.เรื่องมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกสถานในเวลากลางคืน 22.00-04.00น. 2.การเข้า-ออกราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ อากาศ 3.จำกัดการบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ โดยอนุญาตเฉพาะสายการบินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และรับคนไทยกลับประเทศออกไปอีก 1 เดือน 4.งดหรือชะลอการข้ามจังหวัดโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็น และ 5.ยึดแนวทางทำงานที่บ้านให้ได้อย่างน้อย 50 และไม่ให้ประชาชนเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เป็นการชั่วคราว

โฆษก สบค. กล่าวไว้ว่า ส่วนมาตรการผ่อนปรนที่จะเกิดขึ้นนั้น จะมีการกำหนดมาตรฐาน กลางของแต่ละกิจการ กิจกรรมที่จะให้ทุกพื้นที่ ใกล้เคียงปฏิบัติ และให้ผู้ว่าจังหวัดกำหนดรายละเอียดแต่ละพื้นที่กันไป ซึ่งจะเข้มงวดกว่าได้ แต่จะน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ โดยแนวทางการดำเนินการจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็น

หลัก และนำปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา เพราะการติดของโรค หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะรู้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ จะยึดถือแนวทางปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 1 ในข้อ 11 อาทิ การทำความสะอาดพื้นผิวของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม การกำจัดขยะมูลฝอย การสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การล้างมือ การเว้นระยะห่างหรืออื่น 1 เมตร ไม่ให้แออัด

○ 3 พ.ค. “6 กลุ่มเปิดได้”

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า กลุ่มกิจกรรมแรก ที่ได้รับความเห็นจาก ผอ.สบค.และทีมงานมี 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านอาหาร อาหาร อาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 3.กิจการค้าปลีกส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวงขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดเล็กย่อย ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 4.กีฬา สนามกีฬา กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน วิ่งที่เก็บสนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นอาคารกลางแจ้งโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ สนามซ้อม 5.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวยเฉพาะตัด สระใคร่ และ 6.อื่น ๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สำหรับกิจกรรมที่ได้ที่ผู้ประกอบการปรับตัวได้ ให้เริ่มวันที่ 3 พ.ค.ได้โดย

○ สั่งเฝ้าจับตา 14 วัน

โฆษก สบค. ระบุว่า เราจะใช้ช่วงเวลา 14 วันหลังจากนี้คอยติดตาม ประเมินผลอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีตัวเลขคงที่ไปเรื่อย ๆ แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือดี วัจจัดการตัวเอง จัดกิจกรรม กิจกรรมได้ดี เราจะได้เลื่อนไปนกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากกว่านี้ แต่ถ้าใน 14 วันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก-สามหลัก ทำนองต้องยอมรับว่าเราจะต้องถอยหลัง กลับมาตรึงกิจการ กิจกรรม ต้องถูกทบทวนไ้ใหม่ขนาด เราจะพยายามเดินไปด้วยกัน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมด ตามหลักการเราต้องร่วมมือให้ได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายวันนี้ เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างดีที่เชื่อว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่ง หลายประเทศเพิ่งอยู่หลังน้ำเหือดแห้ง จนกลับมาระบาดเหมือนเดิม ครั้งนี้เราไม่ต้องการความเสียหายแต่อย่างใด เป็นช่วง

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

หัวเดียวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของเรา ขอให้พวกเรา
ประสบความสำเร็จเหมือน 1 เดือนที่ผ่านมา

○ หวังคนฆ่าตัวตายเพิ่ม

ต่อข้อถามว่ากรมสุขภาพจิตจะแก้ปัญหา
การฆ่าตัวตาย จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร
นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า ข้อมูลเรื่องการฆ่าตัวตาย
ศร.นำชุดข้อมูลมาพูดคุยกันหลายครั้ง เทียบเคียง
กรณีศึกษาจากข่าว บทความวิชาการ เราอ่อนค
ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ยอมรับว่าเป็นห่วง
เพราะเป็นวิกฤตทั่วโลก การปัญหาการป่วยทาง
จิตเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก แนวโน้มการพยากรณ์
เหมือนการรายงานการคิดโรค เป็นพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ไปจากความคาดหมาย ศร.ต้อง
ทำควบคู่ไปกับการดูแลโรคติดต่อ ลดจำนวนการ
สูญเสียจากการฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องที่ต้อง
ได้ สัญญาณที่มีมาก่อนเป็นเรื่องที่บุคลากร
สาธารณสุขต้องเข้าไปดู อย่างไรก็ตามเราเคยเจอ
วิกฤตปี 40 ขณะนั้นมีตัวเลขคนฆ่าตัวตายร้อยละ
8.3 ต่อจำนวนประชากร แต่ครั้งที่ยังไม่ถึงตอน
นั้น เราทำให้ลดลงได้ด้วยการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

○ ห้ามขายเหล้า-เบียร์

ต่อข้อถามต่อการประเมินระยะผ่อน
ปรน 14 วัน ต้องใช้เวลานานเท่าไร โฆษก สบค.
ตอบว่า ตามระยะเวลาที่ทยอยๆ ระบุ 4 ระยะ คือ
ช่วงระยะที่ละ 25 เปอร์เซ็นต์ 4 ครั้งจะครบ 100
เปอร์เซ็นต์ แต่ระยะเวลาระหว่างให้เวลาไว้ 14
วัน เป็นระยะเวลาของโลก ที่จะดูได้ว่าการเพิ่ม
หรือลดในการติดเชื้อหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามขั้น
ตอนจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โรคจะหายใน 2
เดือน หรือไม่ได้เกิดจากข้อมูลในประเทศอย่าง
เดียว ต้องเอาตัวเลขจากประเทศต่างๆ รอบบ้าน
ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่ง
ในการเข้ามาประเมินด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่
เป็นค่าตอบแทนที่ชัดเจน ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูล
การพยากรณ์โลก ของนักวิชาการสิงคโปร์ที่มีการ
ใช้สถิติมาวิจัยกัน แล้วระบุว่าประเทศไทยจะ
หมดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์ต่ออยู่ที่วันที่ 11 มิ.ย.ซึ่งเป็น

ข่าวดี แต่เน้นเป็นการใช้มูลทางสถิติในอดีตมา
อธิบายเรื่องอนาคต ถ้าวันนี้เราร่วมมือกันดีกว่า
นั้น เราอาจจะเร็วกว่านี้ได้ หรือหากวันนี้เรา
หย่อนก้นมาก ฟรุ้งนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นสองหลัก ถึง
ที่พูดวันนี้จะกลายเป็นศูนย์ไม่มีอะไรร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีหวังที่เกิดความร่วมมือ
ของประชาชนทุกคน

ต่อข้อถามข่าวว่าสุราษฎร์ได้หรือไม่ นพ.ทวี
ศิลป์ กล่าวว่า ข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่
ออกมาขอให้ใช้ระยะเวลาออกไป ละนั่นถึงที่
ปลัดมหาดไทยให้ความหมายคือยังไม่ให้ขาย มี
มาตรการอย่างไรต้องดำเนินการต่อไป ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ณ ตอนนี้อยู่ไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นเรื่องการหยุดสุราจึงไม่เกิดขึ้นตอนนี้

○ หวังจับกลุ่มแพร่เชื้อ

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด
กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการบังคับใช้ คำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อไป ว่า เนื่องจากสุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่
ความเสี่ยง ของการทำโศกนาฏกรรมกันและ
เกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทำให้
กระทรวงมหาดไทยต้องมีการให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้งหมดและผู้ว่าฯ กทม.ออกข้อกำหนด
ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.นี้ เนื่องจากรัฐบาลโดย
สบค. มีข้อสั่งการสำคัญว่าคำสั่งและการสั่งการ
ใด ๆ ที่ออกมาแล้วและมีผลถึงวันที่ 30 เม.ย.นั้น
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงดำเนินการ
ตามข้อสั่งการที่ สบค.ออกมาล่าสุดนี้ต่อไป

○ ร้านไม่เกิน 2 คูหาหนึ่งได้

ส่วน นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สช.
กล่าวถึงกรณีการผ่อนปรน ว่าสำหรับห้ามเร่
แผงลอย รวมถึงร้านค้าริมทางเท้า สามารถกลับ
มาเปิดให้บริการตามปกติ แต่ทำได้แค่จำหน่ายให้
ซื้อกลับไปกินที่นั่นเท่านั้น สรุปแล้วร้านอาหาร
ที่จะกลับมาเปิดให้บริการหนึ่งกินที่ร้านได้ จะมีแค่
เฉพาะร้านที่อยู่ในอาคารไม่เกิน 1-2 คูหาเท่านั้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะให้ร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหา
กลับมาเปิดให้บริการหนึ่งกินที่ร้านได้ ยังคงต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เช่น นั่งกินได้โต๊ะละ 1 คน แต่ละโต๊ะเว้นระยะ
ห่าง 1 เมตร คาดว่าจะมีประกาศในรายละเอียด
ต่อไป

○ ร้านในห้างห้ามเปิด

ด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทยแห่ง

เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

ประเทศไทย ระบุว่า จากการหรือตอนนี้อยู่ไม่
อนุญาตให้ร้านอาหารในทั้งเปิดได้ แต่ร้านอาหาร
ทั่วไปนอกห้าง ผ่อนปรนเปิดได้แต่ต้องเป็นร้านที่
ไม่ใหญ่เกิน 2 คูหา และมีมาตรฐานด้าน
สาธารณสุข จักรยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ใส่
หน้ากาก มีเจลล้างมือ สำหรับร้านอาหารหรือ
ตู้ เปิดได้แต่ถ้าหากเพราะต้องนั่งกินคนเดียว
หรือกินคนเดียว และร้านขายเสื้อผ้าเปิดได้แต่
ต้องเว้นระยะห่างคนเข้ามาซื้อ ส่วนตลาดนัด
แฉงลอยทั่วไป หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ อยากร
ให้คนที่เห็นช่วยคัดเตือนกัน เพราะรัฐเองไม่ได้มี
บทลงโทษอะไร

○ **ปิดสนามบินภูเก็ตต่อ**
ขณะที่ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหัวหน้า
สำนักงานประสานกลางของ สบค. เปิดเผยว่า
หลังการผ่อนปรน สมช.จะประเมินว่าในระยะ
แรกมีทิศทางอย่างไร ถ้าพบว่าไม่ได้ผลมีจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะยกเลิกการผ่อนปรนทุกอย่าง
ทันที ไม่ต้องพูดถึงระยะที่ 2-3-4 ถ้าทิศทาง
แพร่ระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น จะดำเนินการผ่อน
ปรนระยะต่อไปได้ ทั้งหมดเราต้องประเมิน
สถานการณ์เป็นระยะ

ต่อคำถามสายการบินต่าง ๆ บินได้ตาม
ปกติแล้วหรือยัง เลขาธิการ ตอบว่า เรายังถึงขั้น
ห้ามการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ แต่
ไม่มีผ่อนปรนมากนัก ขอให้จำกัดการเดินทาง
หรือจัดการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่จำเป็น

ด้านนายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า
ได้ลงนามคำสั่งปิดสนามบินภูเก็ตออกไปอีก
15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. หลังจากผู้ว่าฯภูเก็ต
ประสานมา เพราะสั่งห้ามเดินทางเข้า-ออกข้าม
จังหวัด เนื่องจากภูเก็ตมีการแพร่ระบาดเป็น
อันดับ 2 ของประเทศ

○ **ไม่จัดวิสาขะ-พืชมงคล**
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ถึงการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญว่า
เดือน พ.ค. มีวันสำคัญของชาติ 3 วัน คือ วันที่
4 พ.ค. วันฉัตรมงคล, วันที่ 6 พ.ค. วันวิสาขบูชา
และวันที่ 11 พ.ค. วันพืชมงคล ทุกปีสำนัก
พระราชวังและหน่วยงานภาครัฐ จะจัดพระราช
พิธีหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ขณะนี้เกิดการแพร่
ระบาดของโรค รัฐบาลจึงจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ดังนี้ 1.วันฉัตรมงคล ไม่มีการจัดงานพระราชพิธี
หรือจัดกิจกรรม การถวายพระพรชัยมงคล
นายกฯ และภริยาพร้อมคณะข้าราชการและ
ราษฎรทุกหมู่เหล่า จะบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันฉัตรมงคล เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
วันที่ 4 พ.ค. ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

รองนายกฯ ระบุว่า ส่วนวันวิสาขบูชา
สำนักพระราชวัง จะจัดพิธีจุดเทียนรุ่งถวายเป็น
พุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ม.จ.มณฑล
เฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และวัน
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์
ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะ
ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ
แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน
องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส ใน
พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและ
พืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันที่ 10 พ.ค. เวลา 17.00 น.
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีว่านข้าวในแปลง
นาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พ.ค. เวลา
10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายในไม่เปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม สำหรับพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 11 พ.ค. ณ บรมช
พิธีที่อสังฆมณฑลในปีนี้มีไม่มีการจัด

○ **พร้อมเปิดร้านบริการ**
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวตรวจตาม
ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ใน
กรุงเทพมหานคร ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในวัน
ที่ 3 พ.ค.นี้ พบว่าหลายร้านเริ่มเตรียมพร้อมการ
เปิดร้าน เช่น ร้านข้าวต้มขาไก่ ย่านคลองประปา
สามเสน พนักงานช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์
ตั้งโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่างตามมาตรการ ทุกคนต้อง
สวมหน้ากากใช้เจลล้างมือและวัดไข้ก่อนเข้าไป
ให้บริการ เช่นเดียวกับร้านตัดผม ที่ตั้งเก้าอี้เว้น
ระยะห่าง พร้อมทั้งติดตั้งกระดุมให้ลูกค้าโทรฯ
นัดช่างล่วงหน้า เพื่อไม่ให้มาเฝ้าจ่อในร้าน.

เตลีฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐



☑ ป้องกัน...ขจร โปรงฟ้า ผอ.กพท.เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 ชุด หน้ากากอนามัย 150 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันเชื้อไวรัส

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**'ศบค.' คลายล็อกกิจการ
เริ่มเปิด 3 พค.
ยอดป่วยเพิ่มกลับไปนับหนึ่งใหม่
มท. ห้ามขายเหล้าเบียร์ยาว
ปิดสนามบินภูเก็ตอีก 15 วัน
ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7 - ไม่มีตาย**

นายกฯอนุมัติมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ-กิจกรรม เริ่ม 3 พฤษภาคม
แต่ยังเข้มมาตรการสาธารณสุขสกัดโควิด-19 ระบาดซ้ำ จับตา
ประเมินผลทุก 14 วัน แบ่ง 4 ระยะภายใน 2 เดือน สุ่ม พบติดเชื้อ
เพิ่มย้อนกลับไปเข้มงวดได้อีก ส่งสารถึงคนไทยร่วมภารกิจ
ทำลายผู้ติดเชื้อ-19 โฆษก ศบค. แฉลงผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่
มีแค่ 7 อยู่ในกทม.-ภูเก็ตจังหวัดละ 3 ราย ป่วยสะสมอยู่ที่
2,954 รักษาในรพ. 213 ▶▶▶ ต่อ : ศบค. -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ศบค.

ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ย้ำเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
แจ้งแนวทางผ่อนปรน ทุกจว.ต้องยึด
มาตรฐานกลางที่ศบค.กำหนด ผู้ว่าฯทำ
เข้มกว่าได้ แต่ห้ามหย่อนกว่า สมช.
รับลูกคุมเข้มการเดินทางของคนในประเทศ
ห้ามเข้าออก-เคลื่อนย้ายข้ามจว.โดยไม่
จำเป็น ปิดสนามบินภูเก็ตต่ออีก 15 วัน
สกัดระบาด หลังพบติดเชื้ออีก 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) หรือ ศบค.โพสต์ข้อความ
ทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ได้ประชุมสั่งการ
อนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้น ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะแถลง
รายละเอียดให้ประชาชนทราบต่อไป

ผอ.ศบค.อนุมัติมาตรการผ่อนปรน

“ผมยืนยันว่าการออกมาตรการ
ต่างๆ นั้น ต้องผ่านการพิจารณาของทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความปลอดภัย และเพื่อ
สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก และจะมีการ
ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อ
การออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
ผมขอให้ทุกท่านรับฟังข้อมูลที่ถูกต้อง
จากการแถลงการณ์ของ ศบค. ในแต่ละวัน
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นมติแล้ว
และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้
รับการยืนยันจาก ศบค. เนื่องจากอาจ
เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความ
สับสนได้” นายกฤษฎา

ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องพบใหม่ 7 ราย

จากนั้น ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์
วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า
ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 7 ราย อยู่
ในกทม. 3 ราย ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ 1 ราย
ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ที่
2,954 ราย มีผู้ได้รับการรักษาหายและ

ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้อีก 22 ราย
ทำให้มีผู้รักษาหายและกลับบ้านแล้วรวม
เป็น 2,687 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ยังอยู่ที่ 54 ราย และขณะนี้ผู้รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล 213 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายนั้น
พบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน จก.เกิด
3 ราย กระบี่ 1 ราย และอยู่ในสถานที่
กักตัวของรัฐในกทม. 3 ราย ซึ่งเดินทาง
มาจากมาเลเซีย 1 ราย ถือเป็นวันแรกที่
ผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้มาจากของการสัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่เป็นสาเหตุหลัก
ของการติดเชื้อที่ผ่านมา และขอยืนยัน
ว่าการตรวจเชื้อของเราในปัจจุบันตรวจได้
มากขึ้น เพราะปรับเกณฑ์เกิดการตรวจให้
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ในจังหวัดท่องเที่ยว
อย่าง จ.กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่เปิดศูนย์
ตรวจเชื้อแห่งแรก ทราบผลใน 24 ชั่วโมง
ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่า ระบบสาธารณสุข
ของเราและการตรวจเชิงรุกไปได้ไกลทุกพื้นที่

นายกฯปลุกไทยร่วมภารกิจทำทนาย

โฆษก ศบค.กล่าวต่อว่า สารจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.
เน้นย้ำว่า การดำเนินกรผ่อนปรนครั้งนี้
ถือเป็นความรับผิดชอบของคนไทย
ทั้งประเทศที่ได้ตัดสินใจร่วมกันแก้ไข
สถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน ทั้งแพร่
ระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ หาก
เราควบคุมสถานการณ์ทางสาธารณสุข
ระยะแรกได้ จะผ่อนปรนระยะต่อไปได้
2.ขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสียสละ ทำให้ประชาชนปลอดภัย
บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ค่า
ใช้จ่าย ค่าครองชีพ และป้องกันการแพร่
ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ประเทศเดิน
หน้าได้ หากควบคุมได้ไม่ดีทุกอย่างจะ
แย่ลง ถือเป็นงานที่ทำทนาย แต่ถ้าเรา
ทุกคน ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ร่วมมือ
กันด้วยความตั้งใจมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน
มีน้ำหนักรับผิดชอบต่อสังคม ฟังเขาเอื้อเพื่อ
เผื่อแผ่แบ่งปันก็จะสำเร็จได้ 3.ขอบคุณ
ทุกคนที่มาร่วมในคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการผ่อนปรนทั้งภาคธุรกิจ เอกชน
ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์

ที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและมาตรการที่
เหมาะสม ไม่ใช่คำสั่งหรือการตัดสินใจ
ของนายกฯเพียงคนเดียว จากนั้นเป็น
หน้าที่คนไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมมือ
กัน มาตรการครั้งนี้ถึงจะสำเร็จได้

ย้ำผ่อนมาตรการป่วยพุ่งกลับตั้งได้

สำหรับมาตรการป้องกันและระบาด
หลังจากนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยังมีมาตรการ
บางอย่างที่ต้องตั้งไว้ เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ที่ขยายเวลาต่อไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
และจะมีมาตรการบางอย่างที่หย่อนลงมา
บ้างเพื่อให้เข้าสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่
ที่เหลือหลักหน่วย แต่การผ่อนคลายเป็น
แล้วมีผลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น เพราะ
การผ่อนคลายเป็นข้อจำกัดกับคนที่เปราะบาง
ของโรค หากผ่อนมากเกินไป การติดเชื้อ
จะเหมือนประเทศข้างเคียงที่มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นจนต้องกลับมาตั้งมาตรการ ดังนั้น
แม้จะผ่อนแต่ก็ปรับได้

ทั้งนี้ มาตรการที่ยังตั้งไว้นอกจาก
การขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ยังมี 1.มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอก
เคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.
2.การเข้า-ออกราชอาณาจักรทั้งทางบก
น้ำ อากาศ 4.จำกัดการบินเข้า-ออกระหว่าง
ประเทศ โดยอนุญาตเฉพาะสายการบิน
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและแรงงานไทย
กลับประเทศออกไปอีก 1 เดือน 5.งดหรือ
ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด โดยที่ไม่มีเหตุ
จำเป็น และ 6.ยึดแนวทางทำงานที่บ้านให้
ได้ร้อยละ 50 และไม่ให้ประชาชนเข้าไป
ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากชั่วคราว

เล็งวางมาตรฐานกลางให้จว.ปฏิบัติ

ส่วนมาตรการผ่อนปรนที่จะเกิดขึ้น
นั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ศบค.จะกำหนด
มาตรฐานกลางของแต่ละกิจการ กิจกรรม
ที่จะให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำหนดรายละเอียดแต่ละ
พื้นที่กันไป ซึ่งจะเข้มขึ้นกว่าได้ แต่จะน้อย
กว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ โดยแนวทาง
ดำเนินการจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข
เป็นหลัก และนำปัจจัยด้านสังคม และ
เศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา เพราะ
การติดต่อของโรคหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จะรู้ดีที่สุด และให้ข้อมูลมา อย่างไรก็ตาม
มาตรการผ่อนปรนต่างๆ จะยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 1 ในข้อ 11 อาทิ ทำความสะอาดพื้นผิวของสถานที่ที่เกี่ยวข้องของการทำกิจกรรม กำจัดขยะมูลฝอย สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การล้างมือ เว้นระยะห่างหรืออื่น 1 เมตร ไม่ให้แออัด

ไฟเขียวกลุ่มกิจการเริ่มรพ.ค.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า กลุ่มกิจการแรกที่ได้รับความคิดเห็นชอบจาก ผอ.ศบค.และทีมงานมี 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็นหาบเร่ 3.กิจการค้าปลีกส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง ยืน รับประทาน รถเร่หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง 4.ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม 4.กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นกลางแจ้งกลางแจ้งโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่ได้มีการแข่งขัน เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ และสนามซ้อม 5.ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร้ออื่น ๆ ได้แก่ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ สำหรับกิจกรรมใดที่ผู้ประกอบการปรับตัวได้ก็ให้เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม ได้ทันที

14วันประเมินผลช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

“เราจะใช้ช่วงเวลา 14 วัน หลังจากนั้น คอยติดตามประเมินผลตลอดเวลา ถ้ามีตัวเลขลงไปเรื่อยๆ แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือดี รัฐบาลจะจัดการตัวเอง จัดกิจกรรมได้ดี เราก็จะเลื่อนไปกิจกรรมอื่นๆ ได้มากกว่านี้ แต่ถ้าใน 14 วันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก สามหลัก ท่านก็ต้องยอมรับว่าเราต้องถอยหลังกลับมาตั้งกิจการ กิจกรรม ซึ่งต้องถูกทบทวนใหม่หมด เราจะพยายามเดินไปด้วยกัน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมด ตามหลักการเราต้องร่วมมือให้ได้มากกว่า 90% ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายวันนี้

ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างดีที่เชื่อว่า 100% ช่วงเวลานี้สำคัญยิ่ง หลายประเทศเผชิญคลื่นโควิด-19 กลับมาระบาดเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้เราไม่ต้องการความเสี่ยงแม้แต่น้อย เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของเรา ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จเหมือน 1 เดือนที่ผ่านมา” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ยอมรับนำห่วงปัญหาทางตัวตายพุ่ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรมสุขภาพจิตจะแก้ปัญหาทางตัวตายจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ข้อมูลเรื่องการฆ่าตัวตาย กระทรวงสาธารณสุข นำมาพูดคุยกันหลายครั้ง เทียบเคียงกรณีศึกษาจากข่าว บทความวิชาการ เราขออนุญาตข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ยอมรับว่าปีนี้หน้าห่วง เพราะเป็นวิกฤติทั่วโลก และปัญหาป่วยทางจิตก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก แนวโน้มการพยากรณ์ก็เหมือนรายงานการติดเชื้อ เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไปจากความคาดหมาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลโรคติดต่อลดการสูญเสียจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเรื่องป้องกันได้ สัญญาณที่มีมาก่อนเป็นเรื่องที่บุคลากรสาธารณสุขต้องเข้าไปดู รวมถึงภาคเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาที่ตรงเหตุเป็นสิ่งที่ลดเรื่องนี้ได้ ที่สำคัญคือ มาตราการส่วนบุคคลผู้ที่มีผลกระทบจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีลักษณะสัญญาณแสดงออก ญาติและคนใกล้ชิดต้องร้องขอกรมสุขภาพจิต เพื่อช่วยกันแก้ไข อย่างไรก็ตาม เราเคยเจอวิกฤติปี 40 ขณะนั้นมีตัวเลขคนฆ่าตัวตายร้อยละ 8.3 ต่อจำนวนประชากร แต่ครั้งนั้นยังไม่ถึงค่อนนั้นเราทำให้ลดลงได้

ประเมินผลทุก14วันระยะ2เดือน

ถามต่อการประเมินระยะผ่อนปรน 14 วัน ต้องใช้เวลานานเท่าไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตามระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี 4 ระยะคือ ชัยบัตถะ 25% 4 ครั้งก็จะครบ 100% แต่ระยะเวลาจะเท่าไรก็ให้เวลาไว้ 14 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาของโรค ที่จะดูได้ว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนก็จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งโรคจะหายใน 2 เดือนหรือไม่ ไม่ได้เกิดจากข้อมูลในประเทศอย่างเดียว แต่ต้องเอาตัวเลขจากประเทศต่างๆ รอบบ้านยังมีผู้ติดเชื้อ

จำนวนมาก ก็อาจเป็นตัวแปรหนึ่งในการเข้ามาประเมินด้วย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคำตอบชัดเจน ส่วนกรณีมีการส่งต่อข้อมูลการพยากรณ์โลกของนักวิชาการสิงคโปร์ที่มีการใช้สถิติมาร้อยเรียงกันแล้วระบุว่า ประเทศไทยจะหมดเชื้อ 100% อยู่ที่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นข่าวดี แต่นั่นเป็นการใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตมาอธิบายเรื่องอนาคต แต่ถ้าวันนี้เราร่วมมือกันดีกว่านั้น เราอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้อีก หรือหากวันนี้เราหย่อนกันมาก และพรุ่งนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นสองหลัก สิ่งทีพูดวันนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมีหวังที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน

สมช.เข้มเดินทางในปท.ห้ามข้ามจว.

ด้านพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเดินทางในประเทศยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ผ่อนปรน แต่ไม่ถึงกับห้าม แต่ขอให้จำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด หากไม่จำเป็น ในส่วนการขึ้นเครื่องบินโดยสารนั้น สายการบินต้องมีการทำความสะอาดในห้องโดยสาร การเว้นระยะห่างของที่นั่ง และไม่เสิร์ฟระหว่างทำการบิน ขณะที่กรณีทำงานที่บ้าน ก็ยังเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่ซึ่งได้ประกาศให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและภาคเอกชนทำงานที่บ้านต่อไป ส่วนการควบคุมคนทะลักเข้าประเทศตามชายแดน รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อาจลักลอบเข้ามาั้น รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านได้มากที่สุด แต่ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรการกักตัวในสถานที่ของรัฐ โดยพื้นฐานเรายินดีต้อนรับคนไทยที่เดินทางกลับประเทศตามขีดความสามารถที่จะจัดการได้ หากสถานที่กักตัวเรามากขึ้นจะเพิ่มจำนวนคนไทยที่กลับเข้าประเทศได้

ชี้14วันติดเชื่อไม่เกิน30คนเริ่มเฟส2

ขณะที่นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สืบเนื่องกับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าจากการคาดการณ์ของประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยใหม่ประมาณวันละ 7-9 ราย มาเป็นระยะเวลา 4 วัน และมีผู้ป่วยที่ยังอยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) เพียง 213 ราย เป็นผลจากมาตรการที่นายกฯ และสภค. ดำเนินการจัดสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้ (State quarantine) ทำให้ผู้ป่วยน้อยลง เพราะถ้าไม่มีสถานที่กักกันตามที่ดำเนินการนั้น คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 1 หมื่นราย

“สถิติของประเทศไทยพบผู้ป่วยใหม่หลักไม่เกิน 10 ราย พร้อมยังควบคุมผู้เดินทางเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงคิดว่าสถานการณ์ในประเทศไทยด้านมาตรการผ่อนปรนจะเป็นไปได้ด้วยดี และยังคงดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ รวมถึงหลีกเลี่ยงที่ชุมชน กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากไปรวมตัวกัน” นพ.สุภูมิ กล่าว และว่า คณะทำงานพยายามปรับให้ดำเนินการที่ดีที่สุด มีผลกระทบน้อยที่สุด ระยะแรกคาดว่าดำเนินการได้ทันที ระหว่างนี้ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ หน่วยงานภาคเอกชนยังต้องมีมาตรการทำงานที่บ้าน หลีกเลี่ยงการออกมาสู่ที่ชุมชน การใช้รถสาธารณะ หากดำเนินการได้ดี ในระยะเวลา 14 วัน จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ไม่น่าจะเพิ่มขึ้น 20-30 ราย และหากระยะที่ 1 ดำเนินการไปแล้วพบผู้ป่วย 20-30 ราย ก็จะดำเนินการระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไปได้

สายเฝ้าฝืนค้ำมท.งดขายเหล้า-เบียร์
ในส่วนกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงมาตรการผ่อนปรนประเด็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่สร้างความเข้าใจเพื่อแสวงความร่วมมือจากประชาชน ส่วนที่สองเป็นการกำกับงานตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถามเรื่องสุราขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาสุราเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดในการชุมนุมของกลุ่มคน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าฯ กทม. จึงออกมาตรการและกำหนดการปฏิบัติจนถึงวันที่ 30 เมษายน ที่ไม่ให้จำหน่ายสุรา ทั้งนี้ สภค. ออกข้อสั่งการเป็นข้อกำหนดว่าการสั่งการใดที่ดำเนินการ

จนถึง 30 เมษายนนั้น ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตามข้อสั่งการที่ออกมา

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า สรูปแล้วขายแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวยืนยันว่า ข้อกำหนดและมาตรการที่ออกมาขอให้ยึดระยะเวลาออกไป ฉะนั้น สิ่งที่ต้องปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความหมายคือ ยังไม่ให้ขาย มีมาตรการอย่างไรก็ต้องดำเนินการต่อไป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ตอนนี้อย่างไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เรื่องขายสุราจึงยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้

‘อยู่วิทยา’ตอบรับร่วมทีมสู้โควิด

สำหรับความคืบหน้าการส่งจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐีของไทย เพื่อขอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาคันนี้ ที่ศึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัวอยู่วิทยา มอบให้ นายธนิต บัวเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัท สยามไวเนอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือขอรับการให้ความร่วมมือระดับชาติเพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันทั้งประเทศ ถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.อ.อิทธิพร ไชยพันธุ์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ทั้งนี้ ส.นอ.หาในหนังสือตอบรับของครอบครัวอยู่วิทยาระบุถึงสิ่งที่ครอบครัวอยู่วิทยาดำเนินการช่วยเหลือสังคมไปแล้ว อาทิ มอบอุปกรณ์การแพทย์และบริจาคเงินให้สถานพยาบาลที่จำเป็นเร่งด่วน รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท และบริจาคอาหาร น้ำดื่ม ดึงยั้งชีพ แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากผ้า ให้ชุมชน และประชาชนที่ดกงาน ขาดแคลนรายได้ทั้งที่อาศัยอยู่ในกทม. และต่างจังหวัด ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังดูแลสวัสดิภาพพนักงานบริษัท พนักงานขายและพนักงานโรงงานให้มั่นคงควบคู่ไปด้วย และยืนยันว่า ไม่มีนโยบายปลดพนักงาน ตรงข้ามกลับขยายตำแหน่งงานเพิ่ม สนับสนุนพนักงานทำงานที่บ้าน

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อ น้ายาฆ่าเชื้อให้พนักงาน

หนุน300ล.ทำโครงการพึ่งตนพึ่งชาติ

หนังสือตอบรับของครอบครัวอยู่วิทยาซึ่งระบุถึงที่กำลังจะดำเนินการต่อไปด้วยว่า จะให้การสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้น 300 ล้านบาท ช่วง 3 ปีแรกเพื่อทำโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ร่วมมือกับพันธมิตรในภาคประชาสังคม ธุรกิจ และการศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในการสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้คนที่มีเป้าหมายชีวิต เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงได้ฝึกปฏิบัติ วิจัยสร้างแหล่งอาหารเพื่อตนเองและครอบครัว จาก 100 คนแรกที่ผ่านการอบรมเฉพาะ จะออกไปแบ่งปันให้คนอื่นอีก 100 คน ก่อนขยายออกไปสู่อีก 100 ชุมชนใกล้เคียง ด้วยโมเดลพึ่งพาตนเองแบบนี้จะนำพาคนไทย 1 ล้านคน ให้รอดพ้นจากความอดอยาก โดยพร้อมสนับสนุนที่ดินเปล่าของครอบครัวอยู่วิทยาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้เป็นต้นทุนเรียนรู้และพัฒนา เพราะเชื่อว่าหลังสถานการณ์ระบาด คนไทยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตหลายรูปแบบ

“ครอบครัวอยู่วิทยาขอร่วมเป็นหนึ่งในทีมประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการนี้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจน สวยงาม และให้ทั่วโลกเห็นแนวทางนำพาคนไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ และเมื่อทุกคนร่วมกันทำไม่ว่าจะมีวิกฤติร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”

ปิดสนามบินภูเก็ตต่ออีก 15 วัน

วันเดียวกัน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)เปิดเผยว่า ได้เซ็นคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563 เรื่อง ระเบียบดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในจ.ภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปิดช่องทางเข้า-ออกทางบกและทางน้ำ จากเดิมระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายนนั้น ด้วยสถานการณ์ติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจ.ภูเก็ตยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และมีอัตราติดเชื้อสูงสุดในประเทศไทย ทำให้ยังต้องคัดกรอง เฝ้าระวังควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ส่งผลให้จ.ภูเก็ตจำเป็นต้องยังในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าฯภูเก็ตจึงประสาน กพท.ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณะมิให้เกิดเหตุการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

3พค.เปิด6กลุ่ม ยังห้ามขายเหล้า

ปลดล็อกพร้อมกันทั่วประเทศ. สัมปายเพิ่มเกิน30สิ่งปิด. เผยกินซาบุดองแยกหม้อ. ส.ค้าสุราโอดจำเลยโควิด. มะกันคึกคักยาสูบสำเร็จ

ศบค. ยังห้ามขายเหล้า-เบียร์. ขยายเวลาตาม'ฉุกเฉิน' แต่ผ่อนปรน 6 กลุ่มธุรกิจได้ 3 พ.ค. นี้. ทั้งตลาด-ร้านอาหาร-หาบเร่-ตัดผม-สนามกีฬา (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

เปิด6กลุ่ม

‘บิ๊กตู่’ถกศบค.เคาะผ่อนปรน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพขณะประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) พร้อมกับ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. นายประทีป กิรติเรชา เลขาธิการ ศบค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายภินันท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ระบุข้อความว่า “วันนี้ได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ศบค.จะมีการแถลงในรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป ขอยืนยันว่าการออกมาตรการต่างๆ นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อการออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไป ขอให้ทุกท่านรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องการแถลงการณ์ของศบค.ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นมติแล้ว และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก ศบค. เนื่องจากอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความสับสนได้”

ไทยป่วยเพิ่ม7ราย-ไร้เสียชีวิต

ต่อมามีการแถลงผลการประชุมของศูนย์ศบค.โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย หายป่วยแล้ว 2,687 ราย รักษาตัวอยู่ 213 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตสะสมจึงอยู่ที่ 54 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากกลุ่มการค้นหาเชิงรุก ที่ จ.ภูเก็ต 3 ราย จ.กระบี่ 1 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเข้ามารักษาในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) ในพื้นที่ของ กทม. 3 ราย “เป็นครั้งแรกที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ เป็นวันแรกที่ตัวเลขเป็นศูนย์ แต่พบผู้ป่วยในการค้นหาเชิงรุกจาก จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ รวม 4 ราย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ทั่วโลกยอดพุ่ง3.2ล้านคน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,220,225 ราย เพิ่มขึ้น 82,035 ราย อาการหนัก 59,811 ราย หายป่วยแล้วสะสม 999,757 ราย และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 228,223 ราย เพิ่มขึ้น 10,249 ราย คิดเป็น 7.1% ของผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด สำหรับประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกา มียอดติดเชื้อสะสม 1,064,533 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 61,668 ราย ตามมาด้วยสเปน มียอดติดเชื้อสะสม 236,899 ราย และมีผู้เสียชีวิต 24,275 ราย อิตาลี มียอดติดเชื้อสะสม 203,591 ราย และมีผู้เสียชีวิต 27,682 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 59

“ประเทศที่พบผู้เสียชีวิต 3 อันดับแรกคือ อังกฤษ 4,419 ราย สหรัฐ 2,402 ราย และ สเปน 453 ราย ด้านประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ สหรัฐ 28,768 ราย บราซิล 6,450 ราย และรัสเซีย 5,841 ราย จะเห็นว่าความรุนแรงของโลกทางฝั่งตะวันตกยังมากอยู่ ส่วนอินเดียก็เช่นกัน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,738 ราย ทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 33,062 ราย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ผ่อนปรน6กลุ่มเริ่ม3พ.ค.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดหลังจากนี้ ว่ามาตรการที่ยังตรึงไว้นั้นนอกจากการขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีเรื่องมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคสสถานในเวลา 22.00-04.00 น., การเข้า-ออกราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ อากาศ, จำกัดการบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ โดยอนุญาตเฉพาะสายการบินที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและรับคนไทยกลับประเทศออกไปอีก 1 เดือน, งดหรือชะลอการข้ามจังหวัดโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็น, ยึดแนวทางการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50 และไม่ให้ประชาชนเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราว

“ขณะที่มีมาตรการผ่อนปรนต่างๆ อาทิ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประเภทตลาดต่างๆ 2.ร้านจำหน่ายอาหารทั่วไป (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 3.กิจการค้าปลีกส่ง ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 4.กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้งไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มี การแข่งขัน เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ และสนามซ้อม 5.ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัด สระ โดร์ 6.อื่นๆ ได้แก่ ร้าน

ตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ ให้เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคมนี้

14วันติดเชื้อพุ่งล้งปิดทันที

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จะใช้ช่วงเวลา 14 วันหลังจากนี้คอยติดตามประเมินผลอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีตัวเลขคงที่ไปเรื่อยๆ แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือดี รัฐบาลจัดการตัวเองจัดการ กิจการได้ดี ก็จะได้เลื่อนไปในกิจกรรมอื่นๆ ได้มากกว่านี้ แต่ถ้าใน 14 วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก สามหลัก ต้องยอมรับว่าจะต้องถอยหลังกลับมาตรึง กิจการ กิจกรรมต้องถูกทบทวนใหม่หมด

ด้าน นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คิดว่ามาตรการผ่อนปรนจะเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งภายในระยะเวลา 14 วัน จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ไม่น่าจะเพิ่มเกิน 20-30 ราย และหากระยะที่ 1 ดำเนินการไปแล้วพบผู้ป่วยในจำนวน 20-30 ราย ก็จะสามารถดำเนินการในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไปได้ (อ่านรายละเอียด น.2)

มท.ยึดห้ามขายเหล้า-เบียร์

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อซักถามถึงความชัดเจนของคำสั่งห้ามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ 2 เรื่อง 1.สร้างความเข้าใจเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 2.กำกับการดำเนินการตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในหน้าที่ผ่านมามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรค จากการชุมนุมรวมกลุ่มของคน เป็นต้น จึงทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้ว่ากทม. ได้ออกข้อกำหนดการปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้มีผลไปถึงวันที่ 30 เมษายน แต่เนื่องจากรัฐบาล โดย ศบค.ได้ออกข้อสั่งการเป็นข้อกำหนดว่า การสั่งการใดที่ดำเนินการให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายนนั้น ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งจะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้ออกมาเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตามความหมายของปลัดกระทรวงมหาดไทยคือ เนื่องจาก ศบค.มีคำสั่งให้ยึดเวลาของคำสั่งออกไป โดยที่ผ่านมามีคำสั่งให้ดำเนินการอะไรก็ได้ให้ทำแบบนั้นต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในกรณีของคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ออกมา การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะนี้จึงถือว่ายังไม่เกิดขึ้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

นายกฯขอประช.ร่วมมือกัน

นพ.ทวีศิลป์ยังแถลงว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. รายงานข้อสรุปที่จะเป็นการเดินทางต่อในมาตรการต่างๆ โดยสารจากนายกฯ ต่อการเริ่มดำเนินการมาตรการผ่อนปรน นายกฯได้เน้นย้ำว่า การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้ตัดสินใจร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน ทั้งในเรื่องของการระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยหากสามารถควบคุมสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขในระยะแรกนี้ได้ ก็จะมีการดำเนินมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไปได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทำให้ประชาชนปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อน ในเรื่องค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย วิถีชีวิตของประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ หากเราควบคุมได้ไม่ทุกอย่างอาจจะแยกลง

อย่าไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายกฯยังระบุว่าภารกิจนี้อาจจะเป็นงานที่ยาก ทำหาย แต่หากเราทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ผู้บริโภคบริโภค และประชาชนร่วมมือกันด้วยความตั้งใจ มุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันตนเองและผู้อื่น มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อแม่แผ่นดินก็จะสำเร็จได้

"สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในคณะกรรมการพิจารณามาตรการผ่อนปรน ที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ข้อเสนอแนะและมาตรการที่เหมาะสมอย่างรอบคอบ คงไม่ใช่เพราะคำสั่งหรือการตัดสินใจของนายกฯเพียงอย่างเดียว และต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องช่วยกัน และร่วมมือกัน มาตรการครั้งนี้ถึงจะสำเร็จได้" โฆษก ศบค.กล่าว

กินข้าวต้องนั่งห่าง-แยกหม้อ

นายภินันท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า สำหรับร้านค้าประเภทพวกหาบเร่แผงลอยและร้านขายเสื้อผ้าในวัน ที่ 3 พฤษภาคม เปิดทำการค้าได้ทั้งหมด แต่ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร คนขายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของการทานอาหารหากทานที่ร้านเป็นครอบครัวต้องรักษาระยะห่าง แต่ใน

ช่วงนี้ยังแนะนำให้ชื้อกลับไปรับประทานที่บ้านก่อนเพื่อความปลอดภัย สำหรับร้านอาหารที่อนุญาตให้มีการนั่งทานที่ร้านได้ ต้องเป็นร้านขนาดไม่เกิน 2 คูหา ในส่วนของร้านขายเปิดได้แต่ต้องนั่งทานห่างๆ หรือต้องแยกหม้อ โดยรวมการปฏิบัติยังอยากให้ผู้กลับไปกินที่บ้าน

สมช.ชี้ติดเชื้อพุ่งเล็กผ่อนปรน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. กล่าวว่า การพิจารณาของ ศบค.ในการผ่อนปรนมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงเรื่องการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น สมช.จะหารืออีกครั้งกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อออกเป็นประกาศบังคับใช้ทั่วประเทศ จะแจ้งให้ทราบทั่วกันในช่วง 2-3 วันนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติและความร่วมมือที่มีความชัดเจน

"หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน โดยในระยะที่ 1 ที่กำหนดไว้ช่วงเวลา 14 วันนั้น เมื่อถึงประมาณวันที่ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมช.จะประเมินว่าการดำเนินการในระยะแรกมีทิศทางเป็นอย่างไร ถ้าพบว่าไม่ได้ผล และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะยกเลิกการผ่อนปรนทุกอย่าง จบทันที ไม่ต้องมาพูดถึงระยะที่ 2-3-4 แต่ถ้าทิศทางของการแพร่ระบาดของโรคและสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จะดำเนินการผ่อนปรนในระยะต่อไปได้ จะต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะ" พล.อ.สมศักดิ์กล่าว

ผู้ค้าเหล้าไว-ซ์สร้างปัญหา

นายอนันต์ คุปต์จิตต์ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวถึง ศบค.แถลงว่าจะยึดอายุการห้ามขายเหล้าสุรา จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนนี้ว่า การยืดห้ามขายสุราไม่คุ้มกับการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน ปัญหาเกิดจากการรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุม ซึ่งต้องไปควบคุมเรื่องมี ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างปัญหาทางอ้อมต่อไปในอนาคต ลงแดง แอบขาย เกิดสุราผิดกฎหมาย ผลิตเอง ปลอม และหนีภาษี ทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ คนไม่เคารพกฎหมาย ขาดวินัย เพราะเป็นเรื่องที่คนไม่เชื่อฟังและฝ่าฝืน เป็นการสร้างวงจรรอบาหิว และวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบลักลอบแอบขาย จนติดเป็นความเคยชิน

"สร้างจำเลยขึ้นมาโดยใช้เหล้าเป็นตัวปัญหา ทั้งๆ ที่ทุกคนรู้หมดว่า มันไม่ใช่ แต่ด้วยวิถีคิดว่า เหล้าเป็นเหตุให้คนเมาสุกกัน" นายอนันต์กล่าว

'กระทิงแดง'ทุ่ม300ล.ช่วย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิม อยู่วัฒนา ในนามครอบครัวอยู่วิทยา มอบหมายให้นายอนันต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยง เป็นตัวแทน เข้ายื่นหนังสือต่อรับ นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอแผนทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนภายใต้โครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" โดยมี พล.ต.อ.อิทธิชัย ไชยวุฒิ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ

ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือมีเนื้อความว่า ครอบครัวอยู่วิทยาจะให้การสนับสนุนทุนเบื้องต้น 300 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีแรก เพื่อทำโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาตินในการสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้คนที่มีความหมายชีวิตเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการฝึกปฏิบัติในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อดูแลตนเองและครอบครัว จาก 100 คนแรกที่ผ่านการประเมินจะออกไปแบ่งปันให้คนอื่นอีก 100 คน ก่อนขยายออกอีก 100 ชุมชนใกล้เคียง

แนะนำ3ข้อวาระแห่งชาติ

"ด้วยไม่เคล็ดพึ่งพาตนเอง แบบนี้จะนำพาคนไทย 1 ล้านคนให้รอดพ้นจากความอดอยากที่เผชิญอยู่ นอกจากนี้ ครอบครัวอยู่วิทยาให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะนี้เป็นวาระแห่งชาติ วาระที่จะยึดความมั่นคง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ของมนุษย์เป็นตัวตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเราให้สูงขึ้น ประกอบด้วย 1.การมีโรงงาน
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมากพอ 2.การ
จัดตั้งคลังอาหารและเวชภัณฑ์แห่งชาติ 3.การ
ปลูกฝังการหาเลี้ยงชีพแบบพึ่งพาตนเอง”
หนังสือระบุ

‘เนสกาแพฟ’บริจาคช่วย150ล.

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท เนสเซอร์ เบบ จำกัด กล่าวว่า เมื่อ
วันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ได้รับมอบหมาย
นำหนังสือมอบประโยชน์มหากิจศิริ ประธานกลุ่ม
บริษัททีเอ็มเอส กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์
สแตนเลสและไทยคอปเปอร์ เจ้าของสนาม
กอล์ฟเลควูด เจ้าของฉายา “เจ้าพ่อเนสกาแพฟ”
ยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงกลาโหม โดยได้ในหนังสือดังกล่าว
ชื่นชมนายกาที่พยายามแก้ไข และบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ จนเป็นที่ชื่นชมจาก
ต่างประเทศ และขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้
โควิด-19

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า นายประยุทธ์ได้เสนอ
ความเห็นถึงนายกา 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1.การ
บริจาคทุนสร้างหอปฏิบัติธรรมให้โรงพยาบาล
เพื่อสนับสนุนสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์
ในการป้องกันโควิด-19 และสนับสนุนการ
พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อคุณภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท
ส่วนที่ 2 สิ่งที่จะทำเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ
ประกอบด้วย อาทิ โครงการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกรรายราย สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ 1,000 ครั้ง
เดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน

สหรัฐเสียชีวิตทะลุ6หมื่น

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อมาก
ที่สุดในโลกยังคงไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
ล่าสุดใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้น 1,914 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิต
สูงขึ้นเป็น 61,689 รายแล้ว ขณะที่จำนวน
ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นกว่า 20,000 คน ทำให้
ยอดรวมของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่
1,064,572 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐมากกว่า
อิตาลี ที่เรียงอันดับสองที่ 27,682 ราย ถึงกว่า
33,000 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อในสหรัฐสูงกว่า
สเปนซึ่งมีผู้เสียชีวิตอันดับ 2 ที่ 236,899 คน
กว่า 800,000 คน ขณะที่หลายรัฐในสหรัฐ
ยังคงเดินหน้ามาตรการเปิดเมืองเพื่อลดผล
กระทบทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความหวัง
ว่าอาจจะเป็นการทำให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดช้าลงไปอีก

‘เรมเดซิเวียร์’ช่วยผู้ป่วยดีขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐออกมา
ระบุว่า เรมเดซิเวียร์ ยาต่อต้านไวรัส
ซึ่งคิดค้นขึ้นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยอีโบล่า ผลิต
โดยบริษัทกิลด์ของสหรัฐอเมริกา แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า มีผลในการช่วยรักษา
ผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากพบว่าผู้ป่วยราว 30%
ที่ได้รับยาต้านไวรัสดังกล่าวฟื้นตัวเร็วกว่าผู้ที่
ได้รับยาหลอก

สถาบันโรคมึนแพ็และโรคติดต่อแห่งชาติ
ของสหรัฐ ออกแถลงการณ์ระบุว่า จากการ
ทดสอบจริงกับผู้ป่วยพบว่าราว 31% มีการฟื้น
ตัวเร็วกว่าผู้ที่ใช้ยาหลอก โดยค่าเฉลี่ยในการฟื้น
ตัวของผู้ป่วยเรมเดซิเวียร์อยู่ที่ 11 วัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่รับยาหลอก ซึ่งใช้เวลา
ในการฟื้นตัวที่ 15 วัน นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับเรมเดซิเวียร์มีแนวโน้ม
ที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าอีกด้วย ทั้งนี้ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของยาเรมเดซิเวียร์ เริ่มต้นเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอาศัยกลุ่ม
ตัวอย่าง 1,063 คนในสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย

ญี่ปุ่นปิดเมือง-ระบอบรอบ2

รายงานข่าวแจ้งว่า เกะฮอกโกโด เกาะ
ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผ่อนคลายนโยบาย
มาตรการล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่
ผ่านมา หลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย
วันลดลงเหลือเพียงเลขตัวเดียว ล่าสุดต้อง
ประกาศปิดเมืองอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่
ผ่านมา เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก
ถึง 176 ราย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ดร.คิโยชิ ยางาและ ประธานสมาคมแพทย์ ออกโกโต ระบุว่า โทรมสว่า รู้สึกเสียใจและ ยอมรับว่ายังไม่ควรผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลง พร้อมทั้งยอมรับด้วยว่าจะต้องมี การล็อกดาวน์ต่อไปอย่างน้อยถึงปีหน้าก่อนที่จะ สามารถผ่อนคลายมาตรการลงได้

ทั้งนี้ จังหวัดออกโกโตมีประชากร 5.3 ล้าน คน มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา 41 ราย เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 38 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 763 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 28 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ อยู่ที่กว่า 14,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 428 ราย

2องค์กรโลกแถลงการณ์สู้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิด เผยว่า นายโรแบร์โต อาเซเวโด ผู้อำนวยการ การใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และนาย เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการ การใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้

ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์โรค ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นถึงความสำคัญของการ เปิดตลาดสินค้าวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นให้ ทุกประเทศได้เข้าถึง เพื่อป้องกันและควบคุม สถานการณ์แพร่ระบาด เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 เป็นปัญหาในระดับสากล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของประชากรโลกอย่างกว้างขวาง ดังนั้น การ ร่วมมือกันป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ ระบาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

นางอรมนกล่าวว่า ทั้งสององค์กรยังเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกแบ่งปันข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการที่นำมาใช้ในสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อให้ทุกประเทศสามารถนำข้อมูล ไปบูรณาการเพื่อรับมือวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕

สธ.จ่อเอาผิดรพ.-คลินิก อ้างฉีดวัคซีนต้านโควิด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เรศ ภิรมย์รัฐวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ที่แม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ประชาชนบางรายอาจยังมีความวิตกกังวล ทำให้สถานพยาบาลบางแห่งฉวยโอกาสจากความกลัวของประชาชน แอบอ้างหรือทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบริการของสถานพยาบาลว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาอาการของโรคโควิด-19 อาทิ การให้บริการฉีดวัคซีน ฉีดวิตามิน หรือการให้ออกซิเจน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง

นพ.เรศกล่าวว่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย สบส.จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และแพทยสภา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า การให้บริการฉีดวัคซีน ฉีดวิตามิน หรือการให้ออกซิเจน เพื่อ

สร้างภูมิคุ้มกันหรือต้านโรคโควิด-19 นั้น ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ยืนยันได้แน่ชัด โดยปราศจากข้อโต้แย้งทางการแพทย์ว่า บริการทางการแพทย์ในลักษณะดังกล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

“ประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงการรับบริการ เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ และการที่สถานพยาบาลชักชวนให้ประชาชนรับบริการ โดยอ้างว่าสามารถป้องกันโรคได้นั้น ยังถือว่าเป็นการโฆษณาเป็นเท็จอื้ออวดเกินจริงอีกด้วย” นพ.เรศกล่าว

ด้าน พ.อ.ศ. ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีสบส.กล่าวว่า สำหรับโทษของผู้ที่กระทำการโฆษณาเป็นเท็จอื้ออวดเกินจริง หรือนำจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา